



Phát biểu của Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn
Khai mạc Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2023

Thưa quý vị,

Từ đầu năm đến nay, bóng đá Việt Nam liên tục diễn ra nhiều sự kiện quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả, từ cấp đội tuyển quốc gia đến các việc tổ chức thành công các giải đấu quốc gia cũng như các hoạt động khác.

Kính thưa Đại hội,

Sau Đại hội nhiệm kỳ LĐBĐVN khóa IX tháng 11 năm 2022, đây là Đại hội thường niên LĐBĐVN đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng đối với bóng đá Việt Nam. Ngoài việc cùng tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Đại hội sẽ thảo luận về những vấn đề cần khắc phục trong quá trình triển khai các hoạt động phát triển bóng đá, qua đó tiếp tục có những giải pháp hiệu quả nhằm hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của bóng đá Việt Nam, theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội LĐBĐVN nhiệm kỳ 2022- 2026.

Có thể nói, 10 tháng đầu năm 2023 đã ghi dấu nhiều hoạt động tích cực của bóng đá Việt Nam, trong đó có sự kiện quan trọng và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi đội tuyển nữ quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử được thi đấu tại VCK FIFA World Cup nữ 2023; đội tuyển futsal quốc gia đã được tập huấn dài ngày tại Nam Mỹ để chuẩn bị cho Vòng loại futsal châu Á 2024 và cách đây vài ngày đã chính thức giành vé vào VCK Futsal châu Á sau khi vượt qua Hàn Quốc và đứng đầu bảng- đây là lần thứ 6 kể từ 2014 đội tuyển Futsal có mặt tại VCK châu Á và phấn đấu cạnh tranh suất tham dự VCK Futsal thế giới, tổ chức tại Thái Lan vào đầu năm 2024; các đội tuyển trẻ nam, nữ quốc gia đã được đầu tư mạnh mẽ với những chuyên tập huấn nước ngoài trước khi tham dự vòng loại và vòng chung kết các giải đấu của châu Á. Bên cạnh đó là các nhiệm vụ trọng điểm tại SEA Games 32 và đặc biệt LĐBĐVN đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đầu tư trọng điểm để đội tuyển nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham dự vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á (Báo cáo Đại hội, Đội tuyển nam đã có 6 trận thi đấu giao hữu chất lượng với các đội tuyển hàng đầu của châu lục trong kế hoạch chuẩn bị và hy vọng với sự chuẩn bị này ĐT sẽ thi đấu tốt tại vòng loại 2 và đạt mục tiêu đề ra). Bên cạnh đó, Hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp quốc gia, các giải bóng đá phong trào cũng được vận hành theo đúng kế hoạch với tổng cộng gần 2.000 trận đấu được tổ chức.

Trong bối cảnh lịch hoạt động bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra với mật độ dày và đan xen, nhưng Ban chấp hành, Thường trực BCH, các Tổ chức thành viên và các đơn vị trực thuộc của LĐBĐVN đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo tốt hoạt động của các đội tuyển quốc gia, hoạt động tổ chức các giải quốc gia và các hoạt động phát triển bóng đá, trong đó tập trung vào những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Đảm bảo công tác chuẩn bị một cách khoa học và chi tiết đối với đội tuyển nữ quốc gia trước khi tham dự FIFA World Cup lần đầu tiên trong lịch sử tại Australia và New Zealand. Nhờ quá trình chuẩn bị tốt như vậy, đội tuyển nữ đã thi đấu ấn tượng với tinh thần quả cảm, tạo ấn tượng với bạn bè quốc tế. Không chỉ vậy, việc quốc kỳ Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện tại giải đấu lớn nhất thế giới đã mang lại niềm

tự hào với người dân Việt Nam, thu hút được sự quan tâm của truyền thông quốc tế và tạo hình ảnh tích cực cho bóng đá Việt Nam.

Càng vinh dự hơn, khi các đội tuyển quốc gia luôn nhận được sự quan tâm, biểu dương và động viên kịp thời của lãnh đạo Nhà nước; tập thể các đội tuyển bóng đá nữ quốc đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ gặp mặt động viên và tặng quà. Đây là niềm vinh dự chung cho những người làm bóng đá.

Hai là, Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các giải bóng đá quốc gia, đặc biệt các giải chuyên nghiệp quốc gia khi lần đầu tiên áp dụng khung thời gian tổ chức theo hệ thống thi đấu của LĐBĐ châu Á (AFC) đối với cấp CLB, đồng thời triển khai kế hoạch đưa công nghệ VAR vào một số trận đấu tại những vòng cuối V.League.

Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho phát triển bóng đá trẻ, thông qua việc ổn định hệ thống các giải trẻ quốc gia từ U9 đến U21; khắc phục khó khăn và có giải pháp trong việc định hướng về việc sử dụng lực lượng các cầu thủ lứa U20 thi đấu tại giải vô địch U23 Đông Nam Á và Asiad 19, để tạo nguồn kế cận cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới phân đấu xây dựng lực lượng cho định hướng World Cup 2026 và 2030;

Bốn là: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển bóng đá phong trào; tăng cường hỗ trợ các đơn vị đăng cai tổ chức các giải bóng đá phong trào trên toàn quốc; hoàn thiện bóng đá phong trào Việt Nam giai đoạn 2023- 2030 trình Cục TDTT phê duyệt, cũng như hoàn thiện và ban hành luật bóng đá 7 người. Đặc biệt lần đầu tiên phối hợp với báo Thanh Niên và báo Tuổi trẻ tổ chức giải bóng đá Thanh niên- Sinh viên toàn quốc và giải Công nhân toàn quốc, nằm trong hệ thống thi đấu của LĐBĐVN- đây là những giải đấu phong trào có ý nghĩa lan tỏa hiệu quả trong xã hội, đưa bóng đá đến với mọi người.

Năm là: Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh các giải pháp để đảm bảo sự ổn định về nguồn tài chính cho các hoạt động bóng đá, đặc biệt là nguồn lực dành cho các Đội tuyển quốc gia, với sự đầu tư có trọng điểm về hoạt động chuyên môn, tập huấn nói riêng và các hoạt động bóng đá khác nói chung. Tất cả các đội tuyển Việt Nam đều có những chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế trước khi tham gia thi đấu các giải quốc tế chính thức và điều này đã mang lại hiệu quả.

Bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, trong đó có các thành tích nổi bật như: Đội tuyển bóng đá Đội tuyển Nữ quốc gia ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lần đầu tiên tham dự VCK World Cup bóng đá Nữ 2023, tổ chức tại Australia và New Zealand; Đội tuyển U23 quốc gia bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Vô địch Đông Nam Á 2023; Tại SEA Games 32, bóng đá đóng góp vào thành công chung của Thể thao Việt Nam với tấm huy chương Đồng bóng đá nam và huy chương Vàng bóng đá nữ- đây cũng là lần thứ tư liên tiếp đội tuyển nữ Việt Nam vô địch bóng đá nữ SEA Games và là tấm huy chương vàng thứ 8 tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ngoài ra, các đội tuyển trẻ U17, U20 nam, nữ quốc gia đều được đầu tư tập huấn trong và ngoài nước trước khi thực hiện các nhiệm vụ ở đấu trường châu lục.

Báo cáo Đại hội, Việt Nam là Liên đoàn bóng đá quốc gia duy nhất trong Đông Nam Á có 4/5 đội tuyển trẻ liên tục có mặt tại VCK các giải trẻ châu Á. Điều này góp phần tạo sự ổn định và phát triển bền vững cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Bên cạnh đó, các mặt công tác khác như Tổ chức thi đấu, Quan hệ quốc tế, Truyền thông, Tiếp thị và vận động tài trợ, Bóng đá phong trào - đào tạo & tổ chức thành viên, công tác quản trị văn phòng... cũng được triển khai một cách hiệu quả, bảo đảm ổn định nguồn kinh phí cho hoạt động bóng đá trong năm vừa qua, đáp ứng các chỉ tiêu đặt ra.

Thưa quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Nằm trong chương trình của Đại hội, Ban chấp hành và cấp điều hành LDBĐVN sẽ có báo cáo cụ thể về hoạt động công tác trong năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2024. Trên cơ sở các kết quả đạt được cũng như các vấn đề còn hạn chế, tồn tại của bóng đá Việt Nam, Thường trực BCH mong rằng Đại hội lần này tiếp tục thể hiện vai trò là một diễn đàn quan trọng để các Tổ chức thành viên đóng góp ý kiến và cùng nhau xây dựng các giải pháp, các biện pháp cho hoạt động phát triển của bóng đá Việt Nam trong năm 2024 và các năm tiếp theo, đúng như tinh thần của Đại hội nhiệm kỳ khóa IX, đó là “Chung tay vì sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam”.

Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội thường niên năm 2023.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị khách quý và các đại biểu Đại hội sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.